

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
วาระพิเศษ	๑. พิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ๒. พิธีมอบรางวัล กิจกรรม Happy Health Happy Walk Steps Challenge	รับทราบ
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑. การเตรียมข้อมูลให้ รมว.สธ. ใหม่ โดยจะมีการประกาศรายชื่อ ครม. ภายใน ก.ค.๖๒ ๒. ความล่าช้าของ งปม.ปี ๖๓ เบื้องต้นให้ใช้แผนงานตาม งปม.ปี ๖๒ ไปก่อน	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	รายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	๓.๑ กค.นำเสนอภาพรวม งปม. ดังนี้ ๑) ผลการเบิกจ่ายเดือน มิ.ย.๖๒ เป้าหมายกรมฯ ร้อยละ ๘๔ ผลร้อยละ ๗๕.๒๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย และภาพรวม ๔ งบรายจ่าย ตามเป้าหมาย ๑๕ หน่วยงาน ข้อมูล ณ ๓๐ มิ.ย.๖๒, ๒) รายงานการใช้โปรแกรมบริหารครุภัณฑ์ (AMS)/รายงานการบันทึกแผน-ผลระบบจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๒ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน และ ๓) การเข้าใช้งานระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ สามารถเข้าใช้งาน หรือเปลี่ยนรหัสผ่านได้แล้ว ทั้งนี้ อธ.เห็นควรตักตวงดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยตัดร้อยละ ๑๐ ไว้ที่ส่วนกลาง รอบที่ ๑ (๑๒ ก.ค.๖๒) ส่วนรอบที่ ๒ จะพิจารณาอีกครั้งเมื่อสิ้นเดือน ก.ค.๖๒	รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. ทุกหน่วยงาน ปรับระบบรายงานการใช้โปรแกรม AMS ให้เป็นปัจจุบัน, แจ้งเจ้าหน้าที่เรื่องระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ และ เครื่องคิดการวางแผน กำกับ ติดตามงบวิจัย ๓. ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน ๔. กค. ตักตวงดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐ ไว้ที่ส่วนกลาง
	๓.๒.๑ คอ.๙ นำเสนอกิจกรรมต้นแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่ Pre-Aging, Aging, Preventive LTC/LTC ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้ คอ.๙ พัฒนา CG ในภาคเอกชน และนำ “๑๒ สัปดาห์ สุขภาพดี” เข้าใช้ในชมรมผู้สูงอายุ	รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. คอ.๙ พัฒนา CG ในภาคเอกชน และนำ “๑๒ สัปดาห์ สุขภาพดี” เข้าใช้ในชมรมผู้สูงอายุ ๒. คอ. นำเสนอ Service Excellence ที่ประชุมกรมฯ ครั้งต่อไป
	๓.๒.๒ ชมรม คอ.นำเสนอ HPC Transformation เกิดจากความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ใช้กลยุทธ์ Blue Ocean Strategy และขับเคลื่อนงานโดยใช้หลัก Governance ตาม DoH ๔.๐ ข้อเสนอแนะที่ทำให้เกิด National Brand Product ต้องแต่งตั้งกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ National Health Promotion Board และ Regional PP Board ส่วนการดำเนินงานขั้นต่อไป คอ.จัดทำ Blueprint For Change, แต่งตั้งคณะทำงาน Ad hoc team และจัดทำแผนกับส่วนกลาง ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้กรมฯ จัดทำ Anamai Surveillance System, ให้ความสำคัญกับ Training Center ทำการเชื่อมโยงกับส่วนกลาง และทบทวนยุทธศาสตร์ ปี ๖๓	รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑. Butterfly Team เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน ๓ คณะ โดยพิจารณานำเข้าในการประชุม TRM ๒. คอ. จัดทำ Executive Summary
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	๕.๑ สท.นำเสนอรูปแบบการจัดบริการทันตกรรมเป็นรายการเฉพาะ (PP-Fee schedule) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดบริการด้านสุขภาพช่องปาก ดังนี้ ๑) ตรวจสอบสุขภาพช่องปาก ชัดและทำความสะอาดฟันในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ๒) บริการเคลือบฟลูออไรด์และเคลือบหลุมร่องฟันในกลุ่มเด็กวัยเรียน ใน ปี ๖๓ กำหนดรูปแบบและอัตราการจ่ายแยกเป็นอีกรายการจากการฝากครรภ์ (ANC) และจ่ายแบบ Fee schedule ตามอัตราของ สปสช.เขต ๑๓ โดยจะให้บริการจากภาครัฐเป็นหลัก ส่วนในพื้นที่ที่ไม่สามารถให้บริการได้ จะมีภาคเอกชนร่วมบริการ	รับทราบ และมอบ สท. ทำความร่วมมือ และจัดทำคู่มือร่วมกับ สปสช., ทำความเข้าใจกับทีมสุขภาพช่องปากของ คอ.ภายใน ต.ค.๖๒, จัดทำระบบข้อมูลสุขภาพช่องปาก และเตรียมแผนปฏิบัติการและแผน งปม.รวมถึงตั้ง งปม.ของการทำงานเชิงเทคนิค ปี ๖๔ ไว้ที่กรม อ.

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของอธิบดีและองค์ประชุม
	<p>๕.๒ กกส.นำเสนอ โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พ.ค.๖๒ - ๔ พ.ค.๖๓ ประกอบด้วย กิจกรรมการดำเนินงาน, การติดตามการจัดกิจกรรมโดย ศอ., การเตรียมการจัดกิจกรรมของ ศอ.ร่วมกับกลุ่ม รพร., รูปแบบเวที และการลงทะเบียน</p>	รับทราบ
	<p>๕.๓ สก.สรุปการประชุมหารือการขับเคลื่อนงานระบบฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพนักเรียน เมื่อ ๔ ก.ค.๖๒ ณ กศ. สรุปสาระสำคัญว่า ให้เร่งรัดการดำเนินการต่อไป ภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันจนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้จริงตามระยะเวลาที่กำหนด ควรคำนึงถึงการป้องกันการละเมิดสิทธิและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งฝ่าย กฎหมาย เทคนิค และฝ่ายบริหารร่วมกันพิจารณาข้อตกลง MOU ให้ถูกต้องครอบคลุม</p>	รับทราบ
	<p>๕.๔ สส.แจ้งว่า การจัดงานแถลงข่าว และการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการระหว่าง ๘ หน่วยงาน เลื่อนนำเสนอออกไปในการประชุมกรม อ. เดือน ส.ค.๖๒ เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีลงนาม</p>	รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	<p>๖.๑ นพ.บัญชา คำของ รอง อธ. กล่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริหารเข้าประชุมร่วม ระหว่าง ๒ กรม วันที่ ๒๙ - ๓๐ ก.ค.๖๒ ณ โรงแรมแรนโซชาญีวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครราชสีมา และเชิญเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระดับพื้นที่ ระหว่างกรม คร. กับ กรม อ. วันที่ ๑๕ - ๑๖ ส.ค.๖๒ ณ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งแจ้งสถานการณ์มารดาตาย จะมีการลงตรวจเยี่ยม รพ. ชุมชน โดยเลือก ๑ รพ.อำเภอ ทั้งนี้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ของ ศอ.ลงปฏิบัติ และต้องได้ผลการประเมิน เพื่อการปรับปรุง</p>	รับทราบ และมอบ ศอ.แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสาน ขอความร่วมมือ สสจ. และ MCH ในการลงตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชน
	<p>๖.๒ สส.ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม Teleconference เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ วันที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดย Cluster สตริและเด็กปฐมวัย</p>	รับทราบ
	<p>๖.๓ สอน.ขอความร่วมมือการตอบสำ'สุขขั้วร'ให้ทุกสำนัก/กองตอบตาม Platform ที่กำหนด</p>	รับทราบ
	<p>๖.๔ กจ.เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร OSOF/NEGSOFF ๙ ก.ค.๖๒ และแจ้งการปิดรับสมัครตำแหน่งเชี่ยวชาญ กับผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒</p>	รับทราบ
	<p>๖.๕ นพ.ดนัย ธีวันดา รอง อธ.ขอให้ ศอ.ตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม ตชว. GREEN & CLEAN Hospital Plus ว่าดำเนินการผ่านจริงหรือไม่ และขอความร่วมมือทุก หน่วยงานดำเนินการดูแลและรักษาความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>รับทราบ และมอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ศอ.ตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม ตชว. GREEN & CLEAN Hospital Plus ๒. ทุกหน่วยงาน ดำเนินการดูแลและรักษาความสะอาดห้องน้ำ